

Số 173-TB/TW

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

HÀNH TRÌNH ỦY TH

Số: 25.5.7
ĐẾN Ngày: 12.1.4.1.2020
Chuyên: A. Hưng - PBT

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII
về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Tại phiên họp ngày 24/3/2020, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư khoá XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (Tờ trình số 129-TTr/BTGTW, ngày 31/12/2019) và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Sau hơn 7 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí đã được tiếp tục nâng lên. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên đã thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì và phát triển. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí được tiến hành thường xuyên hơn. Chất lượng báo, tạp chí của Đảng được nâng lên, nội dung và hình thức tiếp tục được đổi mới; công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số hạn chế, bất cập. Việc tổ chức quán triệt và thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa đầy đủ và thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về ý nghĩa, tác dụng của báo, tạp chí của Đảng trong sinh hoạt đảng và cuộc sống. Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, đảng bộ chưa đi vào nền nếp và hiệu quả chưa cao. Báo, tạp chí của Đảng chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin ngày càng cao của người đọc. Kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng chưa được bố trí đủ, có trường hợp sử dụng không đúng mục đích. Công tác phát hành báo, tạp chí về cơ sở có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, không đầy đủ.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của Đảng quan tâm thực hiện các nội dung sau:

- Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng.

- Báo, tạp chí của Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các ấn phẩm cần bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục đối với bạn đọc, phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của Đảng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xuất bản - phát hành các ấn phẩm, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá với đông đảo bạn đọc.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp uỷ về việc mua, đọc và làm theo báo Đảng. Có hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua. Đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng.

- Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng.

3. Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết về việc sử dụng kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo hướng giao cho một đơn vị làm đầu mối (ban tuyên giáo cấp tỉnh hoặc huyện) thực hiện đặt mua cho các đơn vị, địa phương cơ sở, bảo đảm đủ số lượng, đúng đối tượng, đúng mục đích. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đưa Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản vào danh mục các loại báo phát không thu tiền đối với vùng biên giới, hải đảo, các cơ quan, đơn vị công tác ở nước ngoài và vùng đặc biệt khó khăn.

4. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc đọc, sử dụng và làm theo báo, tạp chí của Đảng phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh uỷ, thành uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương tham mưu, giúp Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW khoá VIII và Thông báo kết luận này, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

T/M BAN BÍ THƯ
(Đã ký)
Trần Quốc Vượng

**ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH**

SAO LỤC

Số 91-SL/ĐUK

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

Sao lục: Thông báo số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng/.

Nơi nhận:

- Các đảng uỷ, chi bộ cơ sở;
- Các ban, đoàn thể của ĐUK;
- Lưu VP.



